

Số: 9226 /BGTVT-CQLXD

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2021

V/v giải quyết các khó khăn, vướng mắc để triển khai thi công các Dự án thành phần ĐTXD đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh;
- Ban Quản lý dự án 6.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông đang được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) quyết liệt chỉ đạo Ban Quản lý dự án (QLDA) 6, Doanh nghiệp dự án, nhà thầu tăng cường huy động máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư, vật liệu khẩn trương triển khai thi công nhằm hoàn thành đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Giao thông vận tải ghi nhận và đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã phối hợp chặt chẽ, giải quyết các tồn tại, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, đặc biệt đối với các Dự án thành phần đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và Diễn Châu - Bãi Vọt. Tuy nhiên, do tình hình diễn biến của dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua còn rất phức tạp, gây ảnh hưởng đến tiến độ công tác giải phóng mặt bằng và công tác di chuyển nhân sự, vận chuyển vật liệu, máy móc, thiết bị thi công dự án gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, qua rà soát các nguồn cung cấp vật liệu xây dựng trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh gần khu vực dự án, hiện nay trữ lượng, công suất các mỏ vật liệu đang khai thác (đặc biệt vật liệu đất đắp) chưa đáp ứng nhu cầu của các dự án.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế hiện trường ngày 21/8/2021 và báo cáo của Ban QLDA 6 tại Văn bản số 65/BC-BQLDA6 ngày 26/8/2021, để đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng dịch, vừa đảm bảo sản xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhằm hỗ trợ việc triển khai thi công dự án được thuận lợi, đáp ứng tiến độ giải ngân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Đề nghị UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh:

- Về công tác giải phóng mặt bằng: Hiện nay, đối với 02 dự án cao tốc đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu và Diễn Châu - Bãi Vọt đã bàn giao được 94,46/99,3km (đạt 95%), khối lượng mặt bằng còn lại chưa bàn giao nằm ở tỉnh Thanh Hóa (0,2km) và Nghệ An (đạt 4,64km) với nguyên nhân vướng mắc chủ yếu do thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, công tác di dời hạ tầng kỹ thuật; tiến độ xây dựng khu tái



định cư triển khai chậm gây ảnh hưởng đến thi công đường công vụ để vận chuyển vật liệu điều phối dọc tuyến. Vì vậy, Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục quan tâm, quyết liệt chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã và Hội đồng GPMB nơi dự án đi qua giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trên; phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA 6 để xác định thời điểm bàn giao từng khu vực và toàn bộ mặt bằng cho dự án để triển khai thi công đáp ứng tiến độ yêu cầu; tập trung đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt phương án di dời hạ tầng kỹ thuật và triển khai di dời đường điện, đường ống nước, cáp viễn thông,... đặc biệt, lưu ý tiến độ GPMB qua địa bàn thị xã Hoàng Mai, các huyện: Diễn Châu, Hưng Nguyên; công tác di dời hạ tầng kỹ thuật và thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất tại 02 đầu cửa hầm Thần Vũ; phần đấu bàn giao mặt bằng thi công đường công vụ đoạn Km387+700 - Km388+400 trước ngày 15/9/2021 để điều phối vật liệu đất tận dụng đào sang đắp giữa Góí thầu số XL01 với XL02 thuộc Dự án Nghi Sơn - Diễn Châu và bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại cho 02 dự án trong tháng 9/2021 để triển khai thi công, đáp ứng tiến độ yêu cầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Về mở vật liệu: chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành có liên quan xem xét đẩy nhanh tiến độ cấp phép khai thác và cho phép nâng công suất đối với các đề nghị của các chủ mỏ để có đủ vật liệu phục vụ cho dự án, đảm bảo trữ lượng và công suất các mỏ vật liệu, đáp ứng nhu cầu để phục vụ cho dự án khi triển khai thi công.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho phép và ưu tiên xe vận chuyển nhân sự, thiết bị, vật liệu phục vụ thi công dự án được phép di chuyển trong địa bàn Tỉnh. Đồng thời, xem xét ưu tiên tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19 cho cán bộ, công nhân viên các đơn vị đang tham gia tại các dự án nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm, đảm bảo tiến độ thi công của dự án.

2. Yêu cầu Ban QLDA 6:

- Cử cán bộ chuyên trách phối hợp chặt chẽ với Hội đồng GPMB địa phương để giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng cho dự án triển khai thi công đáp ứng tiến độ yêu cầu; đặc biệt, đẩy nhanh các thủ tục liên quan công tác di dời hạ tầng kỹ thuật; xây dựng phương án đề xuất UBND các tỉnh ưu tiên GPMB đối với các vị trí, đoạn tuyến là đường găng của dự án như ưu tiên GPMB làm đường công vụ vận chuyển vật liệu, tiếp cận dự án,... Đồng thời, Ban QLDA 6 nghiên cứu, rà soát, xây dựng tiến độ thi công phù hợp với tiến độ bàn giao mặt bằng thực tế, đảm bảo thi công liên tục, điều phối khoa học giữa các phân đoạn và phù hợp trong tổ chức thi công.

- Về mở vật liệu: Ban QLDA 6 chủ trì phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ngành, chính quyền địa phương, các chủ mỏ để kiểm tra, rà soát cụ thể trữ lượng, công suất từng mỏ vật liệu phục vụ cho dự án, tổng hợp và có văn bản đề xuất với UBND các tỉnh và Sở TN&MT trước ngày 10/9/2021 để giải quyết, đảm bảo khi triển khai thi công có đủ vật liệu phục vụ cho dự án.

- Chỉ đạo TVGS, nhà thầu tăng cường các mũi thi công, huy động máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu để tổ chức triển khai thi công ngay sau khi nhận được mặt bằng, tránh tái lần chiếm. Thực hiện công tác đánh giá năng lực, điều kiện huy động

của các phòng thí nghiệm hiện trường dự án theo đúng yêu cầu. Chỉ đạo TVTK, TVGS, nhà thầu tăng cường công tác quản lý chất lượng, đặc biệt, đối với những vị trí xử lý nền đất yếu, có tính chất kỹ thuật phức tạp. Khẩn trương xây dựng phương án phòng chống sạt lở, ngập úng khi mùa mưa lũ đang đến gần.

- Về đường công vụ ngoại tuyến: yêu cầu Ban QLDA 6, TVGS, nhà thầu và các đơn vị liên quan làm việc trực tiếp với địa phương, xác định hiện trạng lúc mượn đường và làm rõ trách nhiệm đơn vị thực hiện bảo trì, bảo dưỡng trong quá trình thi công, công tác sửa chữa, hoàn trả sau khi hoàn thành công trình theo quy định nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho nhân dân khu vực.

- Chỉ đạo Ban điều hành, nhà thầu, các đơn vị liên quan trên công trường xây dựng hướng dẫn xong trước ngày 2/9/2021 để tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo và Hướng dẫn chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế và Bộ GTVT và Ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương nơi dự án đi qua, cụ thể để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19; yêu cầu tất cả các cán bộ, nhân viên, lái xe, lái máy, công nhân, người lao động,... trên công trường nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K trong phòng, chống dịch Covid-19; thường xuyên thống kê theo dõi cán bộ, công nhân viên kể cả trong và ngoài giờ làm việc; nghiên cứu tổ chức sản xuất theo phương châm “*ba tại chỗ*” “*một cung đường hai điểm đến*”, đảm bảo công tác phòng, chống dịch; yêu cầu nhà thầu có biện pháp huy động máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư, vật liệu để triển khai thi công trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, khẩn trương có biện pháp điều chỉnh (nếu cần) để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành Dự án đáp ứng tiến độ yêu cầu.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương, cung cấp danh sách nhân sự, phương tiện, lộ trình và cung đường vận chuyển cụ thể khi đi qua địa bàn các địa phương để phục vụ dự án, phối hợp trong công tác kiểm soát việc lưu thông phương tiện, vật liệu, đảm bảo phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch và địa phương; xem xét, đề xuất với địa phương danh sách nhân sự cần ưu tiên tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19 cho các cán bộ, nhân viên, lái xe, lái máy, công nhân, người lao động,... của các đơn vị đang tham gia tại các dự án nhằm hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm, đảm bảo an toàn trong thực hiện dự án.

- Về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường: công tác quản lý an toàn lao động phải đặc biệt chú ý thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người lao động, thiết bị thi công, công trình lân cận và nhân dân khu vực dự án; tổ chức quán triệt triển khai khi thực hiện dự án đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường theo đúng quy định.

- Về điều chỉnh nút giao QL7B với đường cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu tại Km424+835: yêu cầu Ban QLDA 6 phối hợp với đơn vị TVTK nghiên cứu, rà soát hồ sơ TKKT và các vướng mắc thực tế, khẩn trương báo cáo và đề xuất giải pháp lên Bộ GTVT trước ngày 10/9/2021, lưu ý giải pháp đảm bảo yếu tố kinh tế - kỹ thuật và giảm thiểu tác động tới người dân, không để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện

hoặc gây bức xúc người dân. Báo cáo cần có ý kiến của địa phương, cam kết tiến độ GPMB phần diện tích tăng thêm do nâng đường đờ cao tốc; lấy ý kiến của HĐKTNN về công tác nghiệm thu CTXD về giải pháp thiết kế và tổ chức giao thông trong giai đoạn phân kỳ đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc.

- Về huy động vốn của Dự án Diên Châu - Bãi Vọt: yêu cầu Ban QLDA 6 phải quan tâm hơn nữa tới tình hình thực hiện Dự án Diên Châu - Bãi Vọt. Thường xuyên làm việc với Doanh nghiệp dự án để kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án đặc biệt huy động vốn chủ sở hữu và vốn vay theo quy định của hợp đồng, đảm bảo giải ngân theo tiến độ của Dự án.

- Định kỳ hàng tháng, Ban QLDA 6 tổ chức họp kiểm điểm tình hình thực hiện để giải quyết các vướng mắc khó khăn và có báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GTVT.

Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh xem xét, hỗ trợ để dự án triển khai đáp ứng tiến độ. Yêu cầu Ban QLDA 6 khẩn trương tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Sở GTVT: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh (để ph/h);
- Các đơn vị có liên quan (Ban QLDA 6 sao gửi);
- Lưu: VT, CQLXD^(Kiên).

(Handwritten signature)

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



(Handwritten signature)
Lê Anh Tuấn